



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

Bản tin ngắn số 4 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23 - 2011 tại Wieselburg – Áo Quốc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay 1/6/2011, Mùa Phật Đản Phật lịch 2555 đã diễn ra tốt đẹp khắp nơi đem lại niềm hân hoan cho chư Tăng Ni và bà con Phật tử trên toàn thế giới, nói chung và tại Âu châu, nói riêng. Có lẽ chỉ còn chùa Thiện Minh (Lyon - Pháp) là địa điểm sau cùng sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản năm nay vào chủ nhật 5/6/2011 sắp tới. Xin nói thêm, ngoài lễ Phật Đản, Hòa Thượng Thích Tánh Thiết có ý muốn tổ chức luôn lễ Khánh Thành ngôi chùa Thiện Minh qua một thời gian nỗ lực « *tái kiến thiết* », sau cơn hỏa hoạn xảy ra vào năm 2006.

Bởi vậy mà Hòa Thượng tổ chức trễ để cho quý thầy và Phật tử trong vùng Âu châu được thư thả, có đủ thì giờ ghé về Lyon dự lễ Phật Đản + Khánh Thành được thoải mái hơn. Đồng thời cũng là cơ hội quy tụ chư Tôn Đức để bàn thảo cụ thể chi tiết về ngày **Đại Giới Đàn Âu châu lần thứ 2** và **Lễ Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 5)** sẽ tổ chức vào tháng 9/2011 cũng tại chùa Thiện Minh Lyon (Pháp).

Về **Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 23 - 2011**, năm nay tổ chức tại **Wieselburg (Áo)** qua 3 bản tin ngắn, chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con Phật tử xa gần đã biết sơ lược diễn tiến về việc vận động nói riêng tại Áo cũng như nói chung toàn Âu châu. Tất cả đều hoan hỉ, cố gắng tối đa để cho việc tổ chức được hoàn hảo, mặc dầu lúc nào và ở đâu cũng có đủ thứ chướng duyên ngăn trở. Nhưng làm việc Phật, bao giờ cũng được Long Thiên Thánh chúng, Bồ tát hộ trì nên rồi « *hoả diệm hóa hồng liên* », như núi lửa hùng lực phun ra từng khối nham thạch nóng bỏng trên hai ba ngàn độ có thể đốt tiêu tất cả, vậy mà cuối cùng lại biến thành hồ sen hồng nở ra thơm ngát. Đó mới là Phật Pháp nhiệm mầu !

Việc tổ chức Khóa tu học của chúng ta cũng thế. Lúc đầu ai cũng cảm thấy mênh mông, khó khăn đủ thứ. Nhất là tại Áo nơi đầu tiên mới tổ chức. Nhưng đến nay đã hình thành rõ nét : Ban Tổ Chức địa phương với các khâu chánh yếu như Trần thiết, Phòng ốc, Trai soạn, Tiếp tân, Vận chuyển... Tất cả dần dần đi vào kế hoạch cụ thể. Nhân sự thiếu nơi này sẽ được các nơi khác bổ sung, tiếp tay. Chẳng hạn Ban Trai Soạn, ngoài phần cốt yếu tại Áo, còn có sự tiếp tay của các đạo hữu quen thuộc trong khâu này đến từ Đức quốc hay Hòa Lan. Ban Phòng ốc đã có kế hoạch thuê trước **700 cái giường xếp** (năm nay không nằm nệm hơi như các Khóa trước, bởi lẽ tính ra tiền mua thảm và trải thảm còn đắt hơn). Về Trần thiết, quý thầy còn kỹ hơn đo đạc thước tấc từ lâu để có thể chế tạo trước các thứ dề-co cho đúng khuôn khổ, nhất là Chánh Điện. Ban tiếp tân đã lên danh sách các vị khách mời, các cơ quan tôn giáo, báo chí, truyền thông ở Áo...

Về phần **Tăng Khách** đặc biệt giảng huấn, năm nay đã được sự hứa khả đến giờ này : **Hòa Thượng Thích Thắng Hoan**, **Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu** đến từ Hoa Kỳ, **Hòa Thượng Thích Bảo Lạc** đến từ Úc châu và còn nhiều vị khác.

Ban vận chuyển đã thu thập danh sách các phái đoàn đến bằng máy bay (*chuyến bay và giờ đáp*) xuống 2 phi trường Linz và Vienna nhiều nhất trong 2 ngày 20 và 21/7/2011. Ban này đã liên lạc để thuê xe bus từ phi trường về Khóa học và ngược lại cũng như trong ngày du ngoạn 31/7 tại thủ đô Vienna rồi sau đó đưa ra phi trường.

Về văn phòng liên lạc, từ bấy lâu nay, chùa Khánh Anh tại Pháp vẫn đảm nhiệm cho đến ngày Khai giảng và Bế giảng, đặt tại Khóa học. Bởi vậy mới biết rõ danh sách học viên các nước ghi tên trước (*đi máy bay*) và nhất là sự ủng hộ « *mỗi người 1 bao gạo* ». Bản tin ngắn này không đủ chỗ để đăng hết danh sách. Nhưng có thể nêu ra một vài trường hợp đặc biệt để khích lệ tinh thần chư Tăng Ni và bà con Phật tử xa gần. Như trường hợp **Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh**, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế giới. Mấy năm trước Ngài đến dự lễ Khai giảng và ban Đạo từ. Năm nay, vì Phật sự đa đoan, chưa biết có thì giờ đi dự hay không. Nhưng lúc nào Ngài cũng ủng hộ như mọi năm là **34 bao gạo**. **Hòa Thượng Thích Như Huệ**, Chủ tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc châu, vừa nghe tin Khóa học Ngài liền lên tiếng ủng hộ **11 bao gạo**. Chư Tăng Ni **chùa Quảng Đức (Melbourne - Úc châu)** ủng hộ **17 bao**. **Chùa Quan Âm (Pháp)** **10 bao**. **Chùa Hoa Nghiêm (Pháp)** **5 bao**. **Chùa Vạn Hạnh (Odense - Đan Mạch)** **11 bao**. **Tịnh Thất Quan Âm (Na Uy)** **10 bao**. **Hòa Thượng Thích Giác Tâm** (*hiện đầu yếu ở Tịnh Thất Thế Tôn - Hawaii*) nghe tin Khóa học cũng lên tiếng ủng hộ **3 bao gạo**...

Và còn nữa, Chư Tăng Ni và Phật tử xa gần kể ít người nhiều, tính đến giờ này (1/6/11) tổng kết danh sách sơ khởi là **258 bao gạo**.

Đó là một niềm vui làm sách tấn phần khởi cho bao nhiêu Tăng Ni và Phật tử đã lặng lẽ âm thầm gắng công, gắng sức vận động tô bồi cho Khóa tu học được thành tựu như ước nguyện. Đó là làm sao cho Phật Pháp được phát huy và trường tồn trên thế gian để báo đền thâm ân của chư Phật và Lịch đại Tổ sư đã dày công truyền thừa qua 25 thế kỷ.

Bây giờ, xin báo cáo sơ lược từng nước ở Âu châu để quý vị biết qua kết quả sơ khởi tính đến lúc này. Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con Phật tử hết lòng vận động hỗ trợ. Nếu đã có rồi thì thúc đẩy thêm. Nếu chưa có, hay còn quá ít (*so với mọi năm*) xin cố gắng vận động thêm học viên đi dự, vì chỉ còn hơn một tháng nữa thôi.

Xin bắt đầu từ vùng Bắc Âu. Trước tiên là Na Uy. Danh sách đã vận động và ghi danh vào khoảng **30 học viên** (*đi máy bay*). Danh sách này vẫn chưa hết, còn giờ chót. Xin nhắc quý đạo hữu nên mua liền qua Internet, vì càng trễ, giá càng tăng. Trong trường hợp chưa quen hay gặp khó khăn, xin liên lạc với Đại Đức Thích Viên Tịnh (*số điện thoại di động 00.47.48099267*) để tìm cách giúp đỡ cho.

Bước sang nước Thụy Điển. Tại đây, ít người Việt, thế mà cũng đã vận động mua vé máy bay trên **25 người**, rồi. Thật là quý hóa vô cùng. Chùa Phật Quang ở Goteborg đang chuẩn bị đón Phật ngọc nhưng vẫn cố gắng vận động một ít học viên đi dự. Nhất là quý thầy phải có mặt, ít nhất weekend đầu tiên để dự lễ Khai giảng và họp Giáo Hội. Phần nhiều học viên ghi danh ở vùng Malmo có chùa Trúc Lâm do Thượng Tọa Thích Tâm Huệ cố động, khuyến khích. Nếu còn có học viên nào ở vùng này muốn đi dự Khóa giáo lý ở Áo năm nay mà chưa biết mua vé bằng cách nào, xin liên lạc qua đạo hữu Ngô thị Hoa (*số điện thoại di động 00.46.762241967*) để được hỗ trợ cho.

Bước sang nước Đan Mạch bên cạnh, có phi trường quốc tế Copenhagen, có chuyến bay thẳng từ đây đến Vienna, số học viên đã ghi danh máy bay đã lên đến **66 người**, có thể còn tiếp tục. Có 2 nơi, quý đạo hữu có thể liên lạc : Thượng Tọa Thích Giác Thanh ở chùa Quảng Hương thành phố Aarhus (*số điện thoại 00.45.86245744*) và Đại Đức Thích Pháp Quang ở Odense (*số di động 00.45.22759953*), để được hướng dẫn thêm các chi tiết về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 23 này.

Nước sau cùng của vùng Bắc Âu là nước Phần Lan xa xuôi nhất, biên giới phía đông giáp với nước Nga. Tại đây có chùa Phúc Lâm ở Helsinki. Phật tử vùng này cho biết đã vận động ghi danh khoảng **20 người** đi máy bay đến Vienna. Phía nam, có chùa Liên Tâm ở thành phố Turku. Mấy năm trước có hai ba học viên tham dự, kỳ này chưa thấy một vị nào được đề cử. Nghe đầu mùa hè là mùa hái dâu (*Strawberry*) hấp dẫn lắm, nên nhiều bà con do dự. Vậy xin hãy « **bỏ phiếu** » cử đại biểu đi Khóa học để góp mặt với bạn hữu gần xa. Ở Phần Lan, nếu cần có sự giúp đỡ mua vé qua Internet, có thể liên lạc đạo hữu Hạ Trình (*số điện thoại di động 00.358.443144127*).

Tiếp xuống phía nam là nước Hòa Lan. Tại đây có chùa Vạn Hạnh (*gần Amsterdam*) với 2 Thượng Tọa Thích Minh Giác và Thích Thông Trí. Thượng Tọa Thích Thông Trí được đề cử Trưởng Ban Tổ chức Địa phương của Khóa tu học Kỳ thứ 23 năm nay tại Áo. (*Và cũng là 3 năm liên tiếp làm Trưởng Ban*). Có lẽ đề yểm trợ công tác Phật sự của Thượng Tọa Trưởng ban mà chùa Vạn hạnh đã tổ chức 1 xe ca và nhiều xe nhà, nâng số học viên lên đến con số **80 người**. Hoan nghênh hết mình. Đó là chưa kể yểm trợ về nhân sự và kế hoạch cho ban Trai Soạn nữa. Cũng xin nói thêm : thầy Trưởng ban Tổ chức Địa phương cũng kiêm luôn « **hướng dẫn tinh thần** » cho ban Trai Soạn. Cho nên học viên năm nay đừng lo « **ăn thiếu** » mà nên hy vọng được ăn kỹ và ăn ngon hơn !

Nước bên cạnh Hòa Lan là Bỉ, ít người Việt, nhưng cũng có đến 3 chùa. Chùa Linh Sơn ở Bruxelles có **7 người** ghi tên Khóa học bằng máy bay và chùa Tuệ Giác ở Liège có **2 người**. Đó là chưa kể một số còn do dự chưa quyết định. Xin nhắc, nếu muốn đi bằng máy bay, xin lấy vé ngay từ bây giờ (*cũng đã quá muộn*). Nếu chưa quen, có thể liên lạc với đạo hữu Mỹ Ngôn (*số điện thoại di động 0032.498518481*) để nhờ giúp đỡ cho.

Qua bên kia biển Manche, đó là nước Anh của Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhị. Phật tử Việt ở nước này, như trước đã nói, cứ nghĩ mình là « **con cháu Nữ Hoàng** » nên tà tà, từ từ chưa chịu ghi danh mua vé trước. Lại nói Ryonair lúc nào cũng có vé. Thực hư ra sao chẳng biết. Chỉ biết đến lúc này vùng Luân Đôn, với Dục Sư Phật Đường mới có **7 học viên** đã mua vé rồi. Còn chùa Từ Đàm ở Birmingham thì chưa có ghi người nào. Mặc dầu, ai cũng biết năm nào, học viên Khóa tu học đến từ Anh quốc vẫn có con số tương đối bền vững. Điều đặc biệt nữa là năm tới Khóa tu học thứ 24 sẽ tổ chức tại Anh, vùng Birmingham. Cho nên học viên cần phải đi nhiều hơn để quan sát các khâu tổ chức, rút kinh nghiệm cho kỳ tới ở địa phương mình. Mặt khác còn có tin sốt dẻo. Đó là 2 chùa ở Anh, năm nay sẽ cử 2 thầy đi làm « **hướng dẫn tinh thần** » cho « **Đoàn du học sinh** » của mình. Dục Sư Phật Đường ở Luân Đôn cử Đại Đức Thích Vạn Đức (*đã xin được visa vào Pháp*) và Đại Đức Thích Tâm Hiền ở chùa Từ Đàm (*Birmingham*) cũng có thể giờ chót có mặt ở Khóa tu học Kỳ 23 tại Áo. Như thế « **tình hình** » có chuyển đổi theo chiều hướng « **tiền hung hậu kiết** ». Cứ yên lặng chờ xem.

Tiếp đến là nước Thụy Sĩ, bên cạnh nước Áo, tuy gần mà xa. Tính đủ kiêu, bây giờ rút lại đi bằng xe ca. Thượng Tọa Thích Quảng Hiền chùa Trí Thủ (*Bern*) cho biết thầy đã thuê một chiếc xe ca 50 chỗ, nhưng mới ghi danh có 25 người còn lại phân nửa bỏ trống. Vậy xin kêu gọi bà con ở Thụy Sĩ nên ghi tên gấp, khởi hành từ chùa Trí Thủ ở Bern. Bà con ở vùng St Gallen, có thể ghi danh đi xe ca về Áo dự Khóa tu học mà không cần phải đi lên chùa Trí Thủ. Vì xe ca trên đường đến Áo sẽ chạy ngang qua St Gallen. Đi ngang đây, xe ca sẽ dừng lại rước « **khách tu học** » lên đường. Thế là tiện lợi cho cả hai.

Xin nhắc lại Thụy Sĩ bao giờ cũng là nước có sức yểm trợ tối đa cho các Khóa tu học. Nhưng mấy năm gần đây có phần « **đứng tuổi** » hơi lạng lạng chút xíu. Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử Việt Nam ở Thụy Sĩ vì Phật sự chung mà tiếp tay đắc lực hỗ trợ cho Khóa tu học Phật Pháp Âu châu tiến lên một bước. Công đức thật là vô lượng.

Một nước năm nào cũng có số học viên cao nhất, nhưng không bao giờ biết trước được. Đó là nước Đức, hiện nay vẫn còn là một ẩn số to tướng ! Giờ này chưa biết là bao nhiêu học viên ghi danh ? Đi bằng cách nào ? Máy bay hay xe ca hay xe nhà hoặc xe lửa ? Tuy nhiên, một vài địa phương của Đức đã tự động đứng ra kêu gọi học viên. Như ở vùng

Dusseldorf, đạo hữu Diệu Khánh (*nguyên Trưởng ban Trai Soạn Khóa tu học Kỳ 22 tại Đức*) đã đứng ra vận động các đạo hữu quen biết đi Khóa tu học bằng máy bay từ Dusseldorf đến Vienna. Nghe đâu danh sách của đạo hữu này đã lên đến **32 người**. Mặt khác, quý Sư Cô ở chùa Bảo Quang (*Hamburg*) cho biết đã ghi danh được **23 người** đi máy bay đến Áo. Các chùa khác như chùa Linh Thứu (*Berlin ghi danh 2 vị*), chùa Phật Huệ (*Frankfurt*), chùa Tâm Giác (*Munche*), Viên Âm (*Nurnberg*) nghe nói đã có kêu gọi nhưng chưa cho biết số lượng người đi. Riêng chùa Viên Giác (*Hannover*) năm nào cũng tổ chức xe ca, nhưng năm nay, đến giờ này, vẫn chưa thấy động tĩnh. Phải chăng là Thở nên không ngại đường xa, chỉ có Rùa mới lần mò từng bước !

Tất cả còn đang trông chờ ở nước Đức. Mặt khác, nước Đức còn cả một khối lượng học viên trẻ và Gia Đình Phật Tử. Các nước khác bị tiêu hao nhiều. Nước Đức, sau 30 năm, Gia Đình Phật Tử có sút giảm, nhưng vẫn còn một lực lượng đáng kể. Nếu không chủ tâm vận động nuôi dưỡng, tổ chức sinh hoạt thì dần dần cũng sẽ tàn tạ như ở các nước khác. Năm nay, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu châu có đưa ra chương trình sinh hoạt cho Gia Đình Phật Tử trong khuôn khổ của Khóa tu học Phật Pháp Âu châu ở Áo kỳ này cũng không ngoài mục đích nêu trên cho giới trẻ nói chung và Gia Đình Phật Tử Việt nam nói riêng. Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni và Anh Chị Em Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu châu, vì lợi ích chung cho tương lai đạo pháp mà quyết tâm vận động xây dựng và hướng dẫn giới trẻ hiện nay ở hải ngoại nói chung và Âu châu nói riêng.

Nhân đây, Ban Điều Hành Khóa tu học Âu châu, cũng lên tiếng kêu gọi chư Tăng Ni trẻ, nhất là quý vị đã được hấp thụ nền văn hóa Tây phương để có thể gần gũi chỉ dạy giáo lý cũng như hướng dẫn sinh hoạt cho giới trẻ trưởng thành ở hải ngoại. Kính mong chư vị Tăng Ni trẻ này có thể hình thành càng sớm càng tốt một ban Giáo Thọ đặc nhiệm cho lớp 1A cũng như các sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử và Đại học Oanh Vũ trong Khóa tu học năm nay (*cũng đã có từ các Khóa trước, nhưng còn rời rạc*).

Sau cùng là nước Pháp. Học viên ở đây ghi danh đi Khóa tu học Phật Pháp Âu châu năm nay tổng số đến bây giờ là **162 vị**, chia ra như sau : Chùa Khánh Anh (*vùng Paris*) đi máy bay : **85 người**. Chùa Thiện Minh (*vùng Lyon*) **17 người** đi xe nhà. Chùa Pháp Hoa (*vùng Marseille miền nam Pháp*) **15 người** đi máy bay. Chùa Phổ Hiền (*Strasbourg*) **40 người** đi xe ca và xe nhà. Chùa Phước Hải (*vùng Toulouse*) **5 người** đi máy bay.

Riêng vùng Paris đi máy bay gồm 3 nhóm : nhóm thứ nhất 30 người đi ngày **21/7**. Còn lại nhóm thứ 2 (*30 người*) và nhóm thứ 3 (*mới có 15 người*) lại đi trước 1 ngày là ngày **20/7/2011**. Xin quý vị học viên đã ghi tên nên biết mình nằm trong danh cách của nhóm nào và đi vào ngày nào. Xin nhắc lại : giờ khởi hành của 3 nhóm trong 2 ngày 20 và 21/7 đều cùng 1 giờ là **8 giờ 45** sáng cất cánh. Có thể từ đây đến trước Khóa học còn cho ra một bản tin ngắn số 5 nữa vào đầu tháng 7/2011, lúc đó sẽ nói rõ chi tiết hơn. Mong quý vị học viên đã ghi danh luôn luôn theo dõi e-mail của mình để cập nhật các tin tức liên hệ.

Còn lại 2 nước thật xa và thật gần. Nước thật xa đó là nước Nga, có **Hội Phật Giáo Thảo Đường** tại Moscou (*tức Mát-cơ-va*). Hội Phật Giáo này đã chính thức ra đời vào năm 1994, tính đến nay trên 15 năm rồi. Những Khóa tu học trước đây đều thỉnh thoảng có một nhóm học viên đến từ nước Nga, khi ít, khi nhiều tùy theo tình hình cho phép. Năm rồi (*2010*) Khóa tu học 22 ở Đức không có vị nào đến được. Năm nay (*2011*) vừa mới có tin giờ chót : chắc chắn có **1 học viên** được đi Vienna. Có thể còn hy vọng 2 vị nữa, tùy theo giấy tờ trong những ngày tới. Thật đáng hoan nghênh.

Rồi đến một nước thật gần với Áo. Đó là Ý. Ở nước này đã có tổ chức một **Khóa tu học Kỳ thứ 16 năm 2004** với số học viên tham dự kỷ lục gần **1000 người**. Thế mà đến nay, 2011 Khóa tu học Kỳ thứ 23, nằm sát bên cạnh, đến giờ này chỉ mới ghi danh **1 học viên duy nhất là một bà cụ** ! Thế mới thấy lẽ vô thường. Khi đây khi vui. Khi kỷ lục vượt trội, khi hạ xuống quá thấp. Mong quý đạo hữu ở Ý đọc được tin này, nên hoan hỷ bổ sung nhân số cho được cả làng yên vui. Rồi đến sau cùng là nước Áo, nước địa phương tổ chức. Như các bản tin ngắn trước đây có nói đến. Nước Áo đã có sinh hoạt Phật Giáo Việt Nam từ lâu, nhưng chưa có cơ duyên tổ chức được một Khóa tu học Phật Pháp như Khóa Âu châu kỳ này. Bởi vậy mà đại đa số bà con đồng hương Phật tử tại đây đều tỏ ra vui mừng phấn khởi, mong được dịp học hỏi giáo lý và đóng góp công quả, tùy theo khả năng của mình. Nhưng ở đâu cũng vậy, lúc nào làm việc Phật sự cũng đều có chướng duyên ngăn trở, thử thách như cuộc đời của Đức Phật ngày xưa trên đường tu tập. Nếu Ngài không chiến thắng được ma quân thì làm sao ngày nay có ánh đạo vàng chói rọi khắp nơi. Chúng ta là người con Phật nên nương theo ánh sáng của Ngài, học theo hạnh nhẫn nhục của Ngài. Rồi tất cả sẽ được sống yên gió lặng. Một buổi bình mình với sao mai tỏ rạng, Đức Phật đã thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đem nguồn an lạc đến khắp cõi nhân thiên. A Di Đà Phật, xin cầu nguyện và cầu chúc cho tất cả bà con phật tử tại Áo, qua Khóa tu học Phật Pháp Kỳ thứ 23 này, sẽ được tỏ rạng hơn, an lạc hơn và vững tâm bền chí hơn.

Tóm lại, qua bản tin ngắn số 4 này, tổng kết số học viên ghi danh lên đến con số **480 người**. Đó là chưa kể số lượng Tăng Ni, hàng năm khoảng 100 vị. Xin tất cả hãy vui mừng mà vận động hơn nữa, nhất là giới trẻ. Làm sao để đến bản tin ngắn số 5 ra vào đầu tháng 7/2011 cho thấy con số vượt trội hơn. Nam mô Công Đức lâm Bồ tát ma ha tát.

Bagneux, ngày 01/06/2011

Trưởng Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu



Hòa Thượng Thích Minh Tâm